

Số: 1134/UBND-TSQS

Hoà Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v trả lời Công văn số 434/BBTCTTĐT-CV  
của Ban Biên tập Công thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ban Biên tập Công thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Công văn số 434/BBTCTTĐT-CV ngày 08/05/2019 của Ban Biên tập Công TTĐT tỉnh Hòa Bình về việc trả lời độc giả trên Công thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;

Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hoà Bình trả lời cụ thể như sau:

1. Căn cứ Điều 15 Mục 2 Chương III Thông tư số 22/2019/TT-BQP quy định **tiêu chuẩn về sức khỏe** trong tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học hệ chính quy quy định:

- Về thể lực: Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển thí sinh nữ phải đạt sức khỏe Điểm 1 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe về thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên).

- Về mắt: Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ **cận thị** không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe về thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Theo phản ánh của độc giả Bàn Trạng thì **"tất cả các mục khám khác cháu đều SK loại 1"**; về mắt **"cháu bị cận, mắt trái cận 1.5 đi-ốp, mắt phải cận 1.75 đi-ốp"** theo Phân loại sức khỏe tại Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP độc giả Bàn Trạng đạt sức khỏe loại 3 về mắt.

Căn cứ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, độc giả Bàn Trạng **đủ tiêu chuẩn về sức khỏe** để xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2019 (hệ quân sự).

Theo quy định của Bộ Quốc phòng các thí sinh phải có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; đủ tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi; đủ tiêu chuẩn về sức khỏe; phải đăng ký nguyện vọng 1 vào các học viện, trường trong Quân đội. Nên việc độc giả Bàn Trạng cung cấp thông tin như vậy chưa đủ căn cứ để kết luận được độc giả Bàn Trạng có đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự hay không.

2. Về việc đọc giả Bàn Trang phản ánh “*hồ sơ của cháu gửi xuống tỉnh không nhận*”. Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình trả lời như sau:

Từ ngày 24/4 đến ngày 26/4/2019 Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển vào các trường trong Quân đội, trong đó có hồ sơ sơ tuyển vào học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2019 từ các Ban Tuyển sinh các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó có tiếp nhận hồ sơ của thí sinh: Bàn Thị Trang, sinh ngày 13/01/2001, HKTT: Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đăng ký sơ tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

Sau khi thẩm định, ngày 08/5/2019 Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình đã bàn giao đầy đủ hồ sơ sơ tuyển về học viện Kỹ thuật quân sự theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng trong đó có hồ sơ của thí sinh Bàn Thị Trang. Hội đồng Tuyển sinh học viện Kỹ thuật quân sự sẽ xét duyệt hồ sơ và thông báo về Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình khi có kết luận để Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh thông báo đến các thí sinh.

Trong quá trình tiếp nhận và bàn giao hồ sơ, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình **không loại trả hồ sơ nào đăng ký sơ tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2019.**

Vì độc giả Bàn Trang không cung cấp các thông tin liên quan nên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình không biết trường hợp mà độc giả hỏi có phải là trường hợp thí sinh Bàn Thị Trang (sinh ngày: 13/01/2001, HKTT: Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu) hay không. Nếu đây là trường hợp độc giả nêu thì độc giả Bàn Trang phản ánh là “*hồ sơ của cháu gửi xuống tỉnh không nhận*” là không đúng sự thật.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Hòa Bình trả lời Công văn số 434/BBTCTTĐT-CV ngày 08/5/2019 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình. Mọi chi tiết xin liên hệ cơ quan thường trực Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh Hòa Bình (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình) hoặc liên hệ số điện thoại 02186.251.555. / *Ne*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TSQS; P03. *hsg*

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG - TMT  
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH  
Đại tá Vũ Thành Nam